

Số: 30 /BC-HĐND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá VI (Từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 7 năm 2013)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, tại kỳ họp thứ 9; Ban pháp chế trình bày báo cáo thẩm tra như sau:

Phần 1. THẨM TRA BÁO CÁO

I. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và thi hành pháp luật:

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá trong báo cáo của UBND tỉnh về tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), xây dựng chính quyền và chấp hành pháp luật trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nên tình hình an ninh chính trị - TTATXH ổn định, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững; các lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ, tết trên địa bàn, công tác bảo vệ an ninh, TTATXH tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới và hải đảo được tăng cường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát huy không để xảy ra tình huống bất ngờ; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2013 với tinh thần khẩn trương, chu đáo; các ngành, các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đảm bảo tiến độ, tổng hợp trung thực khách quan về kết quả lấy ý kiến; cơ quan Tư pháp có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xử lý kịp thời nhất là vụ án giết 5 phu trầm ở Hướng Hóa. Công tác xây dựng chính quyền, công tác tư pháp, thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng chống tham nhũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, những vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ đã được chính quyền các cấp quan tâm giải quyết, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đông người, không để phát sinh điểm nóng góp phần giữ vững ổn định chính trị và TTATXH.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế cũng nhận thấy một số vấn đề cần được tập trung giải quyết như sau:

- Tình hình tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng, tính chất và hậu quả ngày càng nghiêm trọng, nổi lên là hình thành băng nhóm hoạt động có tính chất xã hội đen, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản,...(So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2012, tội cố ý gây thương tích tăng 7 vụ chiếm 13,4%, tội trộm cắp tài sản tăng 8 vụ chiếm 33,8% trong cơ cấu tội phạm). Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường còn bất cập, tình hình vi phạm vẫn cứ tiếp diễn, nhất là trong quản lý, xử lý chất thải tại các cơ sở tư nhân và khai thác tài nguyên khoáng sản. Tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tình hình lấn chiếm lòng lề đường, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, lái xe trong tình trạng có uống rượu bia. So với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giảm 19 vụ, số người bị thương giảm 47 người nhưng số người chết tăng 12 người.

- Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số địa phương, đơn vị còn thiếu quan tâm đúng mức; việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và cơ sở vật chất cho các phòng tiếp công dân của các huyện, thị xã, thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; kỷ cương, kỷ luật hành chính có nơi, có lúc chấp hành còn chưa nghiêm, một số vụ việc đã có kết luận, quyết định giải quyết nhưng cấp dưới chậm triển khai hoặc triển khai thực hiện không nghiêm túc làm nảy sinh khiếu kiện kéo dài và ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

- Tình hình quản lý nhà nước đối với người bị phạt tù nhưng được cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại một số địa phương còn nhiều bất cập như: UBND một số xã không ban hành quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người bị phạt tù nhưng được cho hưởng án treo. Công tác quản lý, giám sát và giáo dục các đối tượng phạm tội chấp hành xong hình phạt tù còn thiếu chặt chẽ, số người tái phạm trong kỳ tăng 3 bị cáo chiếm 9,6%.

Về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri:

UBND tỉnh đã giải quyết và chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri được nêu tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI; cụ thể đã trả lời được 48 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên 4 nhóm lĩnh vực chủ yếu liên quan đến sản xuất, đời sống của nhân dân như: Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Xây dựng, Công thương, Giao thông; Tài nguyên - Môi trường - Đất đai; Văn hóa, Y tế, Giáo dục. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, địa phương được UBND tỉnh giao trách nhiệm xử lý. Qua tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, Ban Pháp chế nhận thấy một số vấn đề cử tri quan tâm vẫn còn chậm giải quyết dứt điểm. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh cần có lộ trình cụ thể tập trung giải quyết và chỉ đạo quyết liệt hơn, không để các ý kiến, kiến nghị đúng và chính đáng của nhân dân bị kéo dài, dùn dầy hoặc chậm giải quyết.

II. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh:

1. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Ban Pháp chế nhận thấy trong 6 tháng đầu năm 2013, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc nâng cao chất lượng giải quyết án, hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, tăng cường

trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, thực hiện có chất lượng công tác kiểm sát khởi tố, không khởi tố vụ án, bị can và đề cao trách nhiệm phê chuẩn các quyết định, lệnh của cơ quan điều tra cũng như đảm bảo việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định của pháp luật; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của ngành kiểm sát đã có đổi mới theo tinh thần cải cách tư pháp. Việc truy tố tội phạm nhìn chung đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế cũng nhận thấy một số vấn đề cần được tập trung giải quyết như sau:

- Tình hình các loại tội phạm có xu hướng gia tăng, đặc biệt tăng nhanh ở các nhóm tội phạm về kinh tế, môi trường, xâm phạm sở hữu, TTATXH và ngày càng diễn biến phức tạp trong khi sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như việc phát hiện, tố giác, kiến nghị, xử lý người vi phạm pháp luật hiệu quả chưa cao.

- Tình hình khiếu kiện trong nhân dân đối với một số vụ việc đã giải quyết của cơ quan Tư pháp vẫn còn diễn ra ở một số huyện, ở một số phiên tòa việc tranh tụng, buộc tội, thuyết phục của Kiểm sát viên để bảo vệ quan điểm, pháp luật còn hạn chế. Do đó, ngành kiểm sát cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kiểm sát tư pháp trong lĩnh vực hình sự, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên để có đủ phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ.

2. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh:

Ban Pháp chế đánh giá cao công tác xét xử luôn bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, áp dụng đúng đắn các quy định của pháp luật để xét xử, giải quyết. Trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù số lượng các vụ án thụ lý mới tăng cao nhưng Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử các loại án đạt tỷ lệ chung 77%, áp dụng nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, không có án quá hạn luật định, tuy nhiên tỷ lệ giải quyết án trong 6 tháng đầu năm nhìn chung chưa cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó, số vụ án hình sự đã đưa ra xét xử đạt 85%; giải quyết, xét xử vụ việc dân sự đạt 70,9%; vụ việc hôn nhân và gia đình đạt 76%. Tòa án nhân dân hai cấp đã đưa ra xét xử kịp thời các vụ án trọng điểm, án được dư luận quan tâm; các phán quyết của Tòa nhìn chung được dư luận đồng tình; đã khắc phục những khó khăn về phương tiện, kinh phí để tổ chức được nhiều phiên xét xử án hình sự lưu động, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế cũng nhận thấy một số vấn đề cần được tập trung giải quyết như sau:

- Chất lượng xét xử của Tòa án nhất là một số huyện chưa cao, còn cải sửa, hủy án và có một số bản án việc áp dụng pháp luật chưa sát đúng, phù hợp nên khi tuyên chưa được sự đồng tình cao trong nhân dân (Như vụ án Trần Công Dương, vụ án Nguyễn Thị Bích Vân).

- Một số bản án, quyết định đã tuyên vẫn khó thi hành án về mặt trách nhiệm dân sự, có trường hợp án đã tuyên còn phát sinh khiếu nại, kiến nghị kéo dài, nhiều lần; công tác xét xử án lao động, kinh doanh, thương mại của Tòa cấp huyện đạt tỷ

lệ thấp; việc quản lý, chỉ đạo, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Hội thẩm nhân dân vẫn còn bất cập.

III. Kiến nghị, đề xuất:

Từ tình hình và kết quả nêu trên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có một số kiến nghị như sau:

1. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL cho người dân, chú trọng đến đối tượng thanh, thiếu niên; đổi mới phương pháp PBGDPL phù hợp với từng đối tượng; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định một số mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và bố trí kinh phí đáp ứng cho công tác này. Quan tâm, tạo điều kiện để phát huy vai trò của Hội Luật gia, các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định.

2. UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài và tồn đọng. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tiếp dân; tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị làm việc cho Phòng Tiếp công dân của UBND cấp huyện. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND các cấp và cơ quan chức năng cần bố trí cán bộ theo dõi sau xử lý để nắm bắt quá trình từ ban hành quyết định xử lý đến kết quả thực thi các quyết định đó; khi phát sinh khiếu nại, tố cáo phải chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở, coi trọng biện pháp hòa giải, thuyết phục, giáo dục đối với những tranh chấp trong nội bộ nhân dân.

3. UBND tỉnh chỉ đạo UBND các địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật nhất là trong lĩnh vực đất đai, khai thác tài nguyên - khoáng sản; tăng cường quản lý nhà nước và có giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn.

Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm ngày càng có hiệu quả cao đối với các tội phạm nguy hiểm như: Buôn bán, tàng trữ ma túy, trộm cắp, cướp giật và các băng nhóm tội phạm. Triển khai tốt hơn nữa biện pháp phòng ngừa xã hội.

4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh cần nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm sát viên, thẩm phán có năng lực, phẩm chất để nâng cao chất lượng truy tố, xét xử không để oan sai và tạo sự đồng tình trong các cơ quan tham gia tố tụng và trong nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp nhất là ở các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND.

Phần 2. THẨM TRA ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

I. Dự thảo Nghị quyết kèm theo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị:

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết và Đề án kèm theo Tờ trình số 2265/TTr-UBND ngày 22/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực tế làm việc với UBND xã Vĩnh Khê, UBND xã Vĩnh Hà, UBND thị trấn Bến Quan, ban Pháp chế

Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về tên gọi: Ban Pháp chế thống nhất với tên gọi của dự thảo Nghị quyết như đề án đã trình “Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị”;

2. Về căn cứ pháp lý:

Đề án xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành như Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Luật Quy hoạch đô thị 2009; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Quyết định 64b-HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới hành chính với những huyện, xã có địa giới hành chính chưa hợp lý; Nghị định 79/NĐ-CP ngày 01/8/1994 của Chính phủ về việc thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Quảng Trị; Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn; Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; Quyết định 2149/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Linh đến năm 2020.

Đề án được xây dựng trên cơ sở sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân các xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Long và thị trấn Bến Quan; cụ thể Hội đồng nhân dân các xã và thị trấn đã có các Nghị quyết với sự nhất trí cao của đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn có liên quan về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan.

3. Sự cần thiết mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan.

Hiện trạng thị trấn Bến Quan có quy mô nhỏ, không gian đô thị chật hẹp, địa hình và các điều kiện không đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của một thị trấn trung tâm về kinh tế - xã hội của vùng Tây huyện Vĩnh Linh. Mặt khác do lịch sử để lại hiện còn 1.818 nhân khẩu với 470 hộ của thị trấn Bến Quan đang xâm cư trên địa bàn các xã (Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Long) dẫn đến khó khăn trong việc quản lý về đất đai, địa giới hành chính của chính quyền địa phương. Vì vậy cần thiết phải mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan để tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương trong quản lý hành chính đồng thời đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân dân thị trấn và các xã lân cận.

Cần phải mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan để tạo quy đất cho thị trấn quy hoạch các cụm dân cư, cụm công nghiệp, làng nghề, các thiết chế văn hóa và cảnh quan môi trường vì hiện trạng với diện tích 420,86 ha tự nhiên rất khó khăn về quỹ đất để quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác khi mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan cũng là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã như Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Long.

Vì vậy, ban Pháp chế thống nhất cao về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính các xã để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan như đề án trình.

4. Về phương án điều chỉnh địa giới hành chính:

Sau khi nghiên cứu đề án, thực tế làm việc với UBND thị trấn Bến Quan, UBND xã Vĩnh Hà, UBND xã Vĩnh Khê và khảo sát thực địa tại các địa phương có liên quan, ban Pháp chế thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chọn phương án I, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh 322,64 ha diện tích tự nhiên của xã Vĩnh Hà và 235,71 ha diện tích tự nhiên của xã Vĩnh Khê để sáp nhập vào thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Quy mô của thị trấn Bến Quan mới có diện tích 979,21 ha, dân số 4.072 nhân khẩu với 1.064 hộ, gồm 12 thôn, khóm.

- Giới hạn của thị trấn Bến Quan:

+ Phía Bắc giáp xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

+ Phía Tây và phía Nam giáp xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

+ Phía Đông giáp xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

- Quy mô của xã Vĩnh Hà, xã Vĩnh Khê sau khi mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan như sau:

+ Xã Vĩnh Hà còn lại 16.080,54 ha diện tích tự nhiên, 1.743 nhân khẩu, gồm 09 thôn, bản.

+ Xã Vĩnh Khê còn lại 1.999,50 ha diện tích tự nhiên, 929 nhân khẩu, gồm 06 thôn.

Ban Pháp chế đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chọn phương án một vì những lý do sau:

- Thị trấn có vị trí địa lý phát triển kinh tế - xã hội đa dạng, phát huy tốt tiềm năng lợi thế sẵn có như thị trấn nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, là điểm nối giữa đường Hồ Chí Minh và đường Quốc lộ 1A, dân cư sống tập trung, đất đai phì nhiêu, màu mỡ; thương mại, dịch vụ phát triển gắn với du lịch tâm linh, hoài niệm về chiến trường xưa.

- Việc mở rộng thêm 558,35 ha tạo điều kiện thuận lợi về quy mô quỹ đất để quy hoạch phát triển đô thị của thị trấn; tạo điều kiện để thị trấn thực hiện tốt vai trò là đô thị trung tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây của huyện Vĩnh Linh. Việc điều chỉnh địa giới hành chính theo phương án một không làm ảnh hưởng đến điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các xã lân cận như (Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Long...) mặt khác còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã có liên quan và góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa ở vùng này.

- Điều chỉnh địa giới hành chính theo đường phân thủy, hợp thủy, rất thuận tiện cho công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Chỉ điều chỉnh về địa giới hành chính đơn thuần vì diện tích đất điều chỉnh từ hai xã (Vĩnh Hà, Vĩnh Khê) vào thị trấn Bến Quan thực sự đang do nhân dân thị trấn sản xuất, kinh doanh.

- Phương án một được sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Hà, xã Vĩnh Khê.

5. Một số đề nghị của ban Pháp chế khi mở rộng thị trấn Bến Quan.

- Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh cần quan tâm chỉ đạo giải quyết tốt vấn đề xâm cư còn lại trên địa bàn 3 xã (5 hộ, 22 nhân khẩu

xâm cư trên địa bàn xã Vĩnh Hà; 17 hộ, 64 nhân khẩu xâm cư trên địa bàn xã Vĩnh Khê; 4 hộ, 18 nhân khẩu xâm cư trên địa bàn xã Vĩnh Long) đúng với quy định và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân;

- Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật để có quyết định công nhận thị trấn Bến Quan đạt đô thị loại V theo quy định hiện hành (vì hiện nay thị trấn chưa có quyết định xếp loại đô thị).

- Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới các xã để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan nhân dịp thị trấn tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (01/8/1994-01/8/2014) đáp ứng nguyện vọng của cán bộ và nhân dân thị trấn.

- Tỉnh, huyện cần quan tâm quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng cho thị trấn Bến Quan và các xã phụ cận (Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, Vĩnh Long...) để khai thác tiềm năng phát triển tốt kinh tế - xã hội vùng phía Tây của huyện Vĩnh Linh.

Ban Pháp chế thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban (có dự thảo Nghị quyết kèm theo).

Trên đây là báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế, kính trình HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 9 xem xét, quyết định././

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT HĐND, BPC.



Nguyễn Văn Cầu